



# Virus West Nile

## Những điều bạn nên biết



### **Virus lan truyền như thế nào?**

Trong hầu hết các trường hợp, một con muỗi bị nhiễm sẽ đốt một con chim, truyền VWN qua nó. Những con muỗi khác đốt con chim này sẽ bị nhiễm và đi truyền cho những con chim khác.

Khi một con muỗi truyền bệnh đốt một người, người đó có thể nhiễm VWN. Có những trường hợp hiếm VWN được truyền qua những phương pháp khác như truyền máu, hoặc truyền từ người mẹ bị nhiễm đến một thai nhi hoặc một trẻ nhỏ còn bú sữa mẹ nhưng đến nay, cách phổ biến nhất để bị nhiễm là thông qua một con muỗi đốt.

### **Ai có nguy cơ?**

Ít hơn 1% người bị đốt bởi muỗi truyền bệnh sẽ tiến triển thành bệnh trầm trọng; Những người lớn hơn 50 tuổi có nguy cơ cao nhất tiến triển viêm não West Nile, dạng nguy hiểm nhất của nhiễm trùng.

### **Thú nuôi của tôi có thể bị nhiễm VWN?**

Chim và ngựa là những động vật duy nhất có khả năng mắc bệnh West Nile. Chó, mèo, và các loại thú nuôi khác không có nguy cơ mắc bệnh.

### **Tôi có thể nhiễm từ thú nuôi của tôi không?**

Không. Virus West Nile không có thể truyền từ động vật bị nhiễm tới người hoặc từ người qua người ngoại trừ trong những trường hợp hiếm đã đề cập ở trên. Hầu hết tất cả trường hợp là từ vết đốt của 1 con muỗi bị nhiễm.

### **Có vaccine phòng VWN không?**

Hiện tại chưa có vaccine nào được chấp thuận cho người sử dụng. Trong khi đó một vaccine cho ngựa có thể có được thông qua bác sĩ thú y của bạn, vaccine này không an toàn cho người sử dụng.

### **Tại sao chúng ta không phun thuốc?**

Ở Nhiều đô thị đang xử lý nguồn nước trong các rãnh và các nơi muỗi đẻ trứng bằng chất hóa học diệt lăng quăng hơn là phun thuốc diệt muỗi trưởng thành. Những chất hóa học đó là thuốc diệt ấu trùng. Thuốc diệt ấu trùng có hiệu quả bởi vì thuốc có thể được dùng nơi ấu trùng tập trung, và thuốc vô hại với những động vật khác hay người.

Để biết thêm thông tin, liên lạc Oklahoma City-County Health Department,  
Bảo vệ khách hàng (405) 425-4347, (405) 425-4348, or (405) 425-4319

Đọc thêm tại <http://www.occhd.org/fightthebite>

revised 08/2012

